

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2006 Ở XÃ PHÚ NGHĨA

LÊ KIM NGA

Học viện Hành chính Quốc gia

Trong những năm qua, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghĩa thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây đã phấn đấu đạt được nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Đặc biệt, trong năm 2006 là năm có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự cố gắng của nhân dân nên nền kinh tế - xã hội ở xã Phú Nghĩa đã có những thay đổi rõ rệt.

1. Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2006.

a. Về nông nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng uỷ, HĐND, UBND xã đã tổ chức Hội nghị quán triệt đến cán bộ từ xã đến các thôn, xóm, giao chỉ tiêu cho các ngành, đơn vị có biện pháp chỉ đạo, điều hành, do vậy, diện tích trồng lúa cả năm là 219,3 mẫu, năng suất bình quân đạt 201 kg/sào.

Về cơ cấu giống: UBND đã chỉ đạo HTX nông nghiệp và 2 câu lạc bộ khuyến nông sản xuất được 12 tấn giống, cung cấp dịch vụ giống, chủ yếu là giống Q5, Khang dân cho xã viên, đảm bảo chất lượng, số lượng, phục vụ gieo cấy kịp thời. Tổ chức chuyển giao khoa học - kĩ thuật, nhân giống lúa đột biến, bồi dưỡng kĩ thuật chăn nuôi và công tác phòng, chống các dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm cho nhân dân. HTX nông nghiệp đã tổ chức thăm đồng, kiểm tra, dự báo cho nhân dân chủ động phòng trừ sâu bệnh, vụ xuân và trà

chính vụ của vụ mùa ít sâu bệnh, năng suất đạt khá. Phát động chiến dịch diệt chuột bằng mọi biện pháp, khuyến khích các hộ nuôi mèo góp phần vào công tác bảo vệ sản xuất.

Trong chăn nuôi: do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm từ những năm trước nên việc đầu tư chăn nuôi gia cầm có phần bị chững lại. Song do biện pháp phòng, chống dịch bệnh được ngăn chặn, nhân dân tin tưởng, tiếp tục phát triển chăn nuôi đàn gia cầm, tính đến nay, toàn xã có 11.500 con gia cầm, 32 con trâu; 505 con bò và 2.737 con lợn.

Để chủ động đối phó với mùa mưa bão, lụt úng, UBND xã đã thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão, xây dựng phương án, tiến hành triển khai đến các cấp, các ngành và thôn, xóm; phân công cụ thể cho từng cán bộ phụ trách các công việc. Nhìn chung, các tiểu ban, cán bộ phụ trách đều có tinh thần trách nhiệm, xúc tiến công việc kịp thời, chuẩn bị tốt các phương tiện kĩ thuật, lực lượng canh đê và lực lượng cơ động sẵn sàng khi có tình huống xảy ra, thường xuyên kiểm tra, khơi thông dòng chảy sau các trận mưa lớn nên trong vụ mùa vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với quyết tâm cao xã đã cứu được 200 mẫu bị ngập, úng.

b. Về sản xuất tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ.

Phú Nghĩa nổi tiếng với làng nghề Mây, tre, giang Phú Vinh. Hàng năm, các nghệ nhân, các doanh nghiệp trong địa bàn xã tham gia hội chợ giới thiệu quảng bá sản

phẩm và đạt nhiều giải thưởng cao, được khách hàng trong và ngoài nước biết đến. Do đó, đã tạo việc làm ổn định cho nhân dân địa phương, thu nhập trong năm 2006 ước đạt 37 tỉ đồng. Ngoài ra, Phú Nghĩa còn đón tiếp và hướng dẫn 215 đoàn với 4.375 khách du lịch tham quan, học tập làng nghề; trong đó, khách quốc tế 40 đoàn với 1.150 người, khách trong nước 175 đoàn với 3.225 người. Đặc biệt, các phái đoàn đại diện trên 60 nước sang Việt Nam tham dự các hội nghị bên lề APEC chọn làng nghề Mây, tre, giang Phú Vinh để tham quan và hội thảo. Đồng thời, UBND xã còn động viên, khuyến khích các loại hình dịch vụ phát triển như chế biến nông sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ cung ứng hàng hoá tiêu dùng hàng ngày cho nhân dân, giải quyết việc làm cho hơn 2.215 lao động, giá trị thu nhập 16,5 tỉ đồng, bằng 106,3% chỉ tiêu.

c. Công tác văn hoá - xã hội.

Phương pháp dạy và học được chú trọng, chất lượng ngày càng cao, tỉ lệ học sinh thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt cao, các cấp học trên địa bàn xã đều giữ vững danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện, trường tiểu học giữ vững trường chuẩn quốc gia.

UBND xã đã tổ chức tốt các phong trào hoạt động văn hoá - thể thao, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Các di tích lịch sử được khôi phục tu tạo. Khôi phục câu lạc bộ hát Ca Trù thôn Đồng Trữ. Vừa qua, các thành viên của câu lạc bộ đã tham gia hội diễn tại huyện, tỉnh và khu vực miền Bắc đạt kết quả tốt.

Thực hiện chính sách xã hội, UBND xã đã trích ngân sách xã và quỹ *Đền ơn đáp nghĩa*, quỹ *Ngày vì người nghèo* trợ cấp cứu tế cho các gia đình chính sách, người già cô đơn, trẻ em mồ côi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 88 triệu đồng; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ quỹ *Ngày vì người nghèo* được 7.664 triệu đồng, đạt 112,7% chỉ tiêu huyện giao, vận động quỹ *Đền ơn đáp nghĩa* được

9,974 triệu đồng, đạt 98,4% kế hoạch.

2. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

- Trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất đạt 20 tỉ đồng/năm. Do vậy, cần làm tốt các công việc sau:

+ Xây dựng kế hoạch và đề ra các phương án cụ thể, đẩy mạnh việc dồn điền, đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai phù hợp với lợi thế của từng vùng, từng khu, từng khoảnh, tạo ra những trang trại để giải quyết một phần việc làm cho người lao động, có sản phẩm hàng hoá đặc trưng trên thị trường.

+ Diện tích lúa vụ mùa bắp bên chuyển sang một vụ lúa, một vụ cá; kết hợp với chăn nuôi gia cầm, thủy cầm, cây công nghiệp, cây ăn quả để thực sự trở thành vùng kinh tế nông nghiệp có thu nhập cao.

+ Xây dựng kế hoạch, quy hoạch vùng sản xuất lúa, sản xuất hoa màu tập trung, chuyển dịch giống cây trồng, tiếp thu giống mới có năng suất cao, tổ chức chuyển giao khoa học - kĩ thuật, tăng cường đầu tư thâm canh, đảm bảo yêu cầu an ninh lương thực.

+ Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kĩ thuật vào sản xuất, xây dựng các vùng làm giống cung cấp dịch vụ cho nông nghiệp, đầu tư kinh phí cho nông dân đi tham quan học tập ở các tỉnh, huyện có mô hình kinh tế phát triển mạnh để vận dụng vào sản xuất tại địa phương. Củng cố kiện toàn mạng lưới bảo vệ thực vật giúp nông dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

+ Cải tạo nâng cấp giao thông thủy lợi nội đồng, xây dựng kiên cố hoá kênh mương đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất.

+ Quan tâm đầu tư phát triển chăn nuôi, từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành chính; phấn đấu nâng tỉ trọng chăn nuôi tương ứng với trồng trọt, phát triển đàn gia cầm, thực hiện tốt chương trình nuôi bò Sind, bò sữa, lợn hướng nạc; củng cố kiện toàn mạng lưới thú y, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

(Xem tiếp trang 60).

THÔNG TIN

được đưa vào Nghị quyết lần này và những vấn đề đang được cán bộ, đảng viên cũng như cả xã hội đặc biệt quan tâm như vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

Đây là những vấn đề lớn đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững và quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước hiện nay.

9. Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ.

- Ngày 29-11-2006, Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Đinh Văn Mậu làm Chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu Đề tài "Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên,

sinh viên đối với các môn học chuyên đề về kỹ thuật hành chính" do TS Nguyễn Thị Thu Vân làm Chủ nhiệm. Đề tài được xếp loại khá.

- Ngày 01-12-2006, Hội đồng nghiệm thu do TS Nguyễn Ngọc Hiến làm Chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu và hệ thống thẩm quyền hành chính nhà nước để nâng cao chất lượng chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước ở Học viện Hành chính Quốc gia" do PGS.TS Đinh Văn Mậu làm Chủ nhiệm. Đề tài được xếp loại xuất sắc. Cùng ngày, Hội đồng nghiệm thu Đề tài "Những vấn đề cải cách hành chính ở nước ta trong 50 năm xây dựng và phát triển đất nước (1945-1995)" do GS.TSKH Vũ Huy Từ làm Chủ nhiệm. Đề tài được xếp loại đạt □

* * * * *

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2006...

(Tiếp theo trang 47)

- Trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đề phần đầu đạt 40 tỉ đồng/năm, UBND xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng làng nghề, quan tâm đầu tư nâng cao tay nghề, tham dự hội chợ quảng bá sản phẩm làng nghề; đồng thời, động viên nhân dân tích cực sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo các điều kiện tiêu thụ hàng hoá phục vụ du lịch - thương mại.

- Về thương mại - dịch vụ: làm tốt công tác quy hoạch chi tiết, tranh thủ thu hút vốn đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế xây dựng chợ để xây dựng và đưa vào hoạt động phục vụ nhân dân; khai thác tiềm năng du lịch làng nghề, kết hợp với du lịch văn hoá và sinh thái phục vụ khách tham quan để quảng bá sản phẩm làng nghề, phát triển giao lưu kinh tế khu vực và trên toàn thế giới. Quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngành kinh doanh dịch vụ phát triển như làng nghề chế biến nông, lâm sản thực phẩm, dược liệu, xây dựng cơ bản, dịch vụ cung ứng hàng hoá tiêu dùng hàng ngày cho nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phần đầu

đạt 25 tỉ đồng trở lên.

- Công tác văn hoá - xã hội: năm học 2006-2007 là năm thực hiện cuộc vận động "Hai không" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Do đó, năm 2006, các cấp học trên địa bàn xã phần đầu hoàn thành chương trình phổ cập tiểu học và trung học cơ sở, xây dựng hoàn chỉnh đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia mẫu giáo và trung học cơ sở, giữ vững và phát huy trường chuẩn quốc gia tiểu học. Phát huy có hiệu quả mạng lưới y tế thôn, đội, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chương trình y tế quốc gia có hiệu quả để giữ vững trạm chuẩn quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh biện pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội, chương trình phòng, chống ma tuý; phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hoá ở khu dân cư", phần đầu đạt 80% hộ trở lên đạt Gia đình văn hoá, 3 làng văn hoá, các ngành đều đạt chuẩn về văn hoá... Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp lệnh Dân số, chương trình chăm sóc sinh sản, truyền thông tư vấn dân số, góp phần hạ thấp tỉ lệ dân số - kế hoạch hoá gia đình, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3... □